

# **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**

(Cứu Thập Lục Niên)

**Tòa Thánh Tây Ninh**

-----

**Thánh Thất Cao Đài Paris, Pháp Quốc**

**33 Rue Blandin**

**94190 Villeneuve Saint Georges**

## **Thư Xác Nhận**

### **NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT**

Kính quý Chúc sắc, Chúc việc các Cơ Sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại và Quốc Nội,

**V/v: Email - ĐẠO TÂM THƯ XÂY DỰNG THÁNH THẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA CAO ĐÀI CHÂU ÂU ở Bruxelles, BELGIQUE** đề ngày **10 tháng 3 năm Tân Sửu (2021)** của **Hiền Tài /Huỳnh Tâm**.

Kính thưa Quý Liệt vị,

Được tin kêu gọi xây dựng Thánh Thất ở Bruxelles, BELGIQUE (Bỉ Quốc) trong lòng chúng tôi rất mừng rỡ, vì từ đây lại có thêm cơ sở thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ở Hải Ngoại như trong Tháng Ngôn Hiệp Tuyển - ngày 15 tháng 9 năm Bính Dần

Từ đây nòi giống chẳng chia ba,  
Thầy hiệp các con lại một nhà.  
Nam, Bắc cùng rời ra Ngoại-Quốc,  
Chủ quyền chơn-Đạo một mình Ta.

Nhưng khi đọc qua email này, chúng tôi có vài điều thắc mắc, không biết tổ chức này phát nguồn từ đâu mà xưng **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ** - Tòa Thánh Tây Ninh, vì trong văn thư không thấy một danh xưng nào nói về Hành Chánh Đạo như những Cơ sở Đạo khác ở Hải Ngoại.

Kính thưa Quý Liệt vị,

Thánh Thất Paris Pháp Quốc được thành lập từ năm 2004 cho đến nay, đã và đang hoạt động theo tôn chỉ chơn truyền của Hội Thánh **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ** - Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975, cũng không liên hệ đến Hội

Đồng Chương Quán hiện nay ở Việt Nam và đã phát triển lên hàng Tộc Đạo, trong đó có thêm Hương Đạo Berlin tại Đức Quốc.

Trong Email này nhiều lần nhấn mạnh như "Lần đầu tiên...", xin trích một vài đoạn như sau:

1. Lần đầu tiên toàn thể cộng đồng Tín đồ Cao Đài ở Âu Châu...

Lần đầu tiên toàn thể cộng đồng Tín đồ Cao Đài ở Âu Châu đồng hợp lực lấy quyết định xây dựng Thánh Thất tại Thủ đô Châu Âu, Belgique.

Hy vọng toàn thể đồng đạo, mạnh thường quân hưởng ứng phát tâm công quả. Trên tinh thần Hoàng Khai Đại Đạo.

2. Lần đầu tiên tại Âu Châu, hy vọng...

Lần đầu tiên tại Âu Châu, hy vọng sự công quả của Quý Hiền, xây dựng hoàn thành Thánh Thất, như một lưu truyền thế pháp ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ. Hy vọng phát triển tại Âu Châu, Hẳn nhiên nhờ sự đảm đương của toàn thể cộng đồng Tín đồ Cao Đài ở khắp năm châu đồng hợp lực. Mỗi Công quả mang tầm vóc lớn, hiện diện Đại Đạo tại Âu Châu. Thánh Thất là một trong những hành trình phát huy tinh thần Đại Đạo:

*" Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục.  
Đài tiền sùng bá, Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền."*

Những quyết định này không có tham khảo với chúng tôi, vì vậy không thể gọi là đại diện cho toàn Đạo Châu Âu được.

Kính thưa Quý Liệt vị,

Trong phần dưới đây chúng tôi một lần nữa càng không hiểu trong bài viết này, những Danh xưng như Ban Giám Đốc, Tổng Thư Ký, Phó Giám Đốc,...không thấy đề cập đến Danh xưng Hành Chánh Đạo (Những danh xưng này không có trong Tân Luật - Pháp Chánh Truyền để sử dụng cho một Thánh Thất địa phương)

Đoạn đó như sau:

Toàn thể thành viên CENTRE CULTUREL CAO DAI, Ban Giám Đốc, Tổng Thư Ký, Phó Giám Đốc, Thủ Quỹ. Ban Giáo lý, Ban Thần học. Ban Lịch sử. Mỹ học Tự nhiên (l'esthétique industrielle). Văn hóa Đại chúng (Culturel Grand Publique). Động-Tĩnh học (Puissance dans la Quiétude).

Nay đồng ký tên thành lập Ban Vận Động Xây Dựng Thánh Thất tại Bruxelles, BELGIQUE.

Thay mặt Tộc Đạo Paris - Pháp Quốc bao gồm Hương Đạo Berlin - Đức Quốc xin xác nhận việc xây dựng này không liên hệ với chúng tôi.

Kính mong toàn thể quý Chức Sắc, Chức việc các Cơ Sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo Tâm tại Hải Ngoại và Quốc Nội, được biết rõ tình hình Đạo sự tại Châu Âu, để tránh sự nhầm lẫn sau này.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều hồng ân đến quý vị và gia quyến.

Kính chúc an lành đến toàn thể quý vị trong mùa đại dịch Corona-Virus!

Nay kính

Paris, ngày 15 tháng 03 năm 2021  
Quyền Đầu Tộc Đạo



CTS Nguyễn Văn Phé